

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ชื่อผู้ศึกษา

นางสาวนนช พิริยไพรวงศ์

ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปีการศึกษา

2551

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง“การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวด
ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจการท่องเที่ยว
และสันทนาการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2550
รวมถึงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทกับค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2550
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง
ปี พ.ศ. 2550 โดยศึกษาบริษัทในกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสินทรัพย์
รวมในปี พ.ศ. 2550 สูงสุด 3 บริษัทแรก

ผลการศึกษา พบว่า ในด้านสภาพคล่องบริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด
(มหาชน) มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ด้านความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ พบว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนการ
หมุนของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ถาวรสูงที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของ
อัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงคลัง บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการบริหารสินค้า
คงคลังได้ดีที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของ บริษัท ลา구나 รี

สอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่อีกสองบริษัทไม่เกิน 20 วัน ด้านความสามารถในการบริหารหนี้สิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมสูงสุด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง สำหรับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีค่าดีที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีผลตอบแทนจากกำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมสูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นได้ดี โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์ ที่มีค่าสูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ด้านมูลค่าทางการตลาด อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้น บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ที่มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม สำหรับอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีค่าสูงกว่า 1 เท่า และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง